



United Pentecostal Church Intl เดือนพฤษภาคม 2021



เยี่ยมชม **Ladies Prayer International** ทาง Facebook และกด "ถูกใจ" เพจของเรา!

ทุกคนอยู่รอบโต๊ะ

โดย คอนนี่ เบอรรนาร์ด



ขณะที่ดิฉันเขียนบทความนี้ในวันนี้ สิ่งที่ได้ตั้งใจจะอธิษฐานแตกต่างจากเดิมลิบลับ ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ดิฉันมีภาระใจที่จะอธิษฐานเพื่อลูก ๆ ของเราทุกคน และได้ตั้งใจคำอธิษฐานที่เฉพาะเจาะจงมากกว่า

สดุดี 128:1-4 กล่าวว่า "ทุกคนที่เกรงกลัวพระเจ้า ก็เป็นสุข คือผู้ที่ดำเนินในมรรคาของพระองค์ เมื่อท่านกินผลน้ำมือของท่าน ท่านจะเป็นสุข และท่านจะเจริญ ภรรยาของท่านจะเป็นอย่างเถาองุ่นลูกตกอยู่ภายในเรือนของท่าน เด็ก ๆ ของท่านจะเป็นเหมือนหน่อมะกอกเทศรอบสำรับของท่าน ดังนั้นแหละ คนที่ยำเกรงพระเจ้าจะได้รับพระพร"

เมื่อดิฉันคิดถึงหัวข้อพระคัมภีร์นี้ วลีที่ว่า "เด็ก ๆ ของท่านจะเป็นเหมือนหน่อมะกอกเทศรอบสำรับของท่าน" โดดเด่นขึ้นมา ดิฉันชอบเวลาที่ลูก ๆ ของเราอยู่กับเรา และเราสามารถนั่งพร้อมหน้ากันที่โต๊ะ แม้ว่าเหตุการณ์แบบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย ๆ ลูก ๆ ของเราอยู่ต่างที่กัน และตลอดทั้งปีก็ไม่ได้มาพร้อมหน้ากันยกเว้นช่วงคริสต์มาสหรือวันขอบคุณพระเจ้า แต่ดิฉันอธิษฐานเพื่อพวกเขาทุกวัน และได้ตั้งใจอธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจง

เมื่อดิฉันอธิษฐาน ดิฉันมองเห็นภาพพวกเขาั่งอยู่รอบ ๆ โต๊ะกับดิฉัน ดิฉันมองเห็นภาพพระเยซูทรงโอบพวกเขาไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใดก็ตาม เราต้องอธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจง สตรีทั้งหลาย จงอธิษฐานด้วยความเชื่อและมองเห็นภาพคำตอบสำหรับคำอธิษฐานของเรา

เมื่อเร็ว ๆ นี้ เราอธิษฐานเพื่อลูก ๆ ของเราและขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมลูกสาวคนหนึ่งของเราเป็นพิเศษ ขณะที่เขารับใช้ในการประชุมหนึ่ง ดิฉันขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเจิมเขาเป็นพิเศษและประทานถ้อยคำเฉพาะสำหรับเธอขณะที่เธอต้องอยู่ห่างจากครอบครัว ดิฉันขอให้พระเจ้าทรงอยู่กับเธอเป็นการเฉพาะเจาะจง

เราไม่ได้บอกคำสั่งกับพระเจ้า แต่เมื่อเราขอสิ่งต่าง ๆ จากพระองค์ด้วยใจหนักแน่นและจริงใจ พระองค์ทรงตอบคำอธิษฐานนั้น ในเวลาของพระองค์เอง เรามักจะไม่อดทนเมื่อเป็นสิ่งที่เราคิดว่าต้องสำเร็จในทันที ดิฉันได้ขอพระองค์ให้สัมผัสลูกเป็นการเฉพาะเจาะจง และทรงประทานพระคำหรือการยืนยันว่าพระองค์ทรงเห็นบุตรของพระองค์ไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนหรือเผชิญอะไรอยู่

เราอธิษฐานและอธิษฐานโดยเฉพาะเจาะจง มีความมุ่งมั่นที่พระองค์จะทรงตอบ และเราก็ลืมไป ความยุ่งวุ่นวายของชีวิตเข้ามาแทนที่ และเรามีแนวโน้มที่จะทำนั้นน้อยลง ดิฉันเองไปทำนั้นนี้ เมื่อดิฉันคุยกับลูกสาวหลังการประชุม ลูกบอกเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นขณะอยู่ที่การประชุมนั้น องค์กรผู้เป็นเจ้านาคคน ๆ หนึ่งมาหาเขา และคน ๆ นั้นบอกสิ่งหนึ่งกับลูกของดิฉัน สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่หญิงคนนั้นไม่มีทางที่จะรู้ได้เลย

เมื่อเธอบอกกับดิฉัน ดิฉันเริ่มร้องไห้เพราะดิฉันรู้ว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานของดิฉัน และทรงให้การยืนยันกับลูก พระองค์ทรงทำทุกอย่างตามที่ดิฉันได้ร้องขอต่อพระองค์ สตรีทั้งหลาย พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ทรงพระคุณและเมตตา พระองค์ทอดพระเนตรเห็นทุกสิ่งและทราบความปรารถนาในใจของเรา

ไม่ว่าลูก ๆ ของคุณจะเป็นเด็กยังอยู่ที่บ้าน หรือเป็นผู้ใหญ่ทำงานเพื่อพระเจ้า หรือเป็นผู้ใหญ่ที่หลงหายไปจากพระองค์ ก็ไม่สำคัญสำหรับพระองค์ เพราะพวกเขายังคงเป็นบุตรของพระองค์ เมื่อคุณไปที่พระบัลลังก์และขอสิ่งที่เกี่ยวข้องกับลูก ๆ ของคุณเป็นการเฉพาะ จงรู้ว่าพระเจ้าทรงเห็นใจของคุณและความปรารถนาของคุณ พระองค์ทรงรู้อย่างยิ่งกว่าที่เราจะเสียอีก ทรงรู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ใด ทรงรู้ว่าพวกเขาต้องการสิ่งใด และต้องการเมื่อใด

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาที่ทรงรัก ซึ่งรักบุตรของพระองค์มากยิ่งขึ้นกว่าที่เรารัก!

หมายเหตุ: คอนนี่ เบอ์นาร์ต รับประทานอย่างสัตย์ซื่อร่วมกับเดวิด เค. เบอ์นาร์ต สามีมของเธอซึ่งเป็นประธานองค์กร UPCI เธอชอบใช้เวลากับลูก ๆ และหลาน ๆ

ดำเนินชีวิตอย่างตั้งใจ โดย เบ็็กกี้ ฮีนีส



ภาพถ่ายหนึ่งใบอาจทำให้นึกถึงความทรงจำและความรู้สึกบางอย่างขึ้นมา พวกเราหลายคนเคยเปิดอัลบั้มรูปหรืออัลบั้มกล่องที่เก็บของที่ระลึกต่าง ๆ และในเวลาไม่กี่วินาทีหลังจากนั้น เรา รู้สึกถึงช่วงเวลาที่เราลืมไป หรือเราได้กลับบ้านในวัยเด็ก ได้กลิ่นเครื่องเทศหรือกลิ่นหอมที่เราชอบ เราเต็มไปด้วยความทรงจำนับหมื่นความทรงจำ และในแต่ละความทรงจำนั้นเกิดมีชีวิตขึ้นอีกครั้งอย่างไม่คาดคิด แม้ว่าดูเหมือนเราจะลืมไปแล้วก็ตาม

ทุก ๆ วัน พ่อแม่จะสร้างบรรยากาศให้กับลูก ๆ มีความทรงจำที่ทำให้เกิดเป็นบุคลิกภาพฝ่ายวิญญาณ และทางเลือกในชีวิต มีโอกาสในการสร้างความทรงจำอย่างตั้งใจที่จะเป็นสิ่งที่แนบมา และหลาน ๆ ของเราได้ในชีวิตของพวกเขา ข้อพระคัมภีร์บอกให้เรา "จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรางจากทางนั้น (สุภาษิต 22:6) และมีสิ่งใดที่จะดีไปกว่าการตั้งใจวางแผนสร้างความทรงจำที่เป็นความสุข เป็นประโยชน์ และเป็นตามพระคัมภีร์

เราทุกคนได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เรารู้ โลกของเรามีสิ่งกระตุ้นมากมายผ่านทางสื่อ แฟชั่น และการดีสงหน้าของผู้คนทั้งหลายที่แอบแฝงอยู่ สิ่งที่จะมาต่อสู้กับอิทธิพลทางโลกเหล่านี้คือพระวจนะที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าซึ่งแสดงออกมาทางชีวิตและวิถีชีวิตของเรา ส่วนหลังของสุภาษิต 22:6 เขียนไว้ว่า "และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรางจากทางนั้น" การฝึกและเป็นตัวอย่างโดยตั้งใจเป็นรากฐานสำหรับทางเลือกนั้น

ไม่ว่าจะพยายามเพียงใด แต่เด็กบางคนก็เลือกทางที่หลงหายดังเช่นที่เห็นในลูกา 15 คำว่า "[บุตรที่]หลงหาย" [ในที่นี้] หมายถึง "ผู้ที่ละบ้านไปและประพาศตัวโดยไม่ยั้งคิด แต่ภายหลังสำนึกผิดกลับมา" พ่อของบุตรที่หลงหายคนนี้อธิษฐานและรอคอยคาดหวังให้ลูกชายกลับมา ลูกชายคนนั้น "สำนึกผิด" เขาใจแตกสลายและตระหนักว่าชีวิตของเขาไร้ประโยชน์และว่างเปล่า เหมือนกับภาพชาวตาในความคิดของเขาเกิดเป็นสีขึ้นมา สดสว่างไปด้วยความทรงจำ เขารู้สึกถึงความรักของพ่อของเขา เขาจึงมีความกล้าหาญขึ้นมา เขาอยากที่จะกลับมา สถานการณ์ในชีวิตที่ทำให้เราถ่อมใจช่วยนำความทรงจำเกี่ยวกับสิ่งที่เขาละไว้ และนำเขากลับมายังเส้นทางเดิม เส้นทางที่พ่อของเขาเป็นตัวอย่างให้เห็น

ศัตรูพยายามที่จะขโมย ฆ่า และทำลาย แต่ยอห์น 10:10 เตือนเราว่าพระบิดาทรงประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบครอบครัวและเพื่อน ๆ ของเราไว้ในชีวิตของเราเพื่อที่ชีวิตของเราจะได้รับพรอย่างเต็มล้น "จงให้วาทะของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรงด้วยเกลือให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้ใจแก่ทุกคน" (โคโลสี 4:6) เราเริ่มมอบสิ่งเหล่านั้นอย่างตั้งใจก็เป็นโอกาสที่เราสร้างความทรงจำที่จะส่งอิทธิพลต่ออนาคต

หมายเหตุ: เบ็กกี ฮีนิส เป็นภรรยาของมิชชันนารี อาร์ลีย์ ฮีนิส และรับใช้ในองค์การ United Pentecostal Church, Intl ในภูมิภาคยุโรปและตะวันออกกลางเป็นเวลา 35 ปี เธอมีบุตร 3 คน และหลาน 8 คน ปัจจุบันเธออาศัยอยู่ที่เมืองซินซินเนติ รัฐโอไฮโอ และเป็นผู้ช่วยงานธุรการของศิษยาภิบาลของคริสตจักร Tree of Life Church

เมื่อแม่ไม่อธิษฐาน โดย แมรี เลาเดอร์มิลล์



"เพราะเหตุนี้ นับตั้งแต่วันที่เรารู้ได้ ยิน เรา ก็ไม่ได้หยุดในการที่จะอธิษฐานขอเพื่อท่าน ให้ท่านเพียบพร้อมด้วยความรู้ถึงพระทัยของพระองค์ ในสรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายวิญญาณ เพื่อท่านจะได้ประพุดตัวอย่างที่สมควรต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และทำตนให้เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ ให้เกิดผลในการดีทุกอย่าง และจำเริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้า" (โคโลสี 1:9-10)

แม่บางคนไม่อธิษฐานเพื่อลูกของตัวเอง แม่บางคนไม่รู้วิธีที่จะอธิษฐานเพื่อลูกของตัวเอง แม่คนนั้นอาจไม่ได้ไปโบสถ์ ไม่เคยได้รับการสอนเกี่ยวกับพระเจ้า หรือไม่ได้มีส่วนในชีวิตของลูกเลย ([เพราะ] เสียชีวิตแล้ว หย่าขาด หรือทิ้งไป)

แต่ทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าใดหรืออยู่ในสถานการณ์ไหน จะต้องมีคนอธิษฐานเพื่อพวกเขา! ใครคนนั้นอาจเป็นคุณหรือดิฉันก็ได้

ดิฉันไม่แน่ใจว่าครั้งแรกที่คิดถึงเด็ก ๆ ที่มาโบสถ์เพียงลำพังนั้นคือเมื่อใด บางคนมีเพื่อนบ้านหรือเพื่อนฝูงนำมา บางคนอาจมาเก็บรถรับส่งของคริสตจักรโดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการประกาศ หรือเด็กวัยรุ่นอาจมาพร้อมกับเพื่อนที่โรงเรียน ไม่ว่าพวกเขาจะมาถึงประตูโบสถ์ด้วยวิธีใดก็ตาม พวกเขาจำเป็นต้องมีคนอธิษฐานเพื่อ

ดิฉันอยากจะเล่าเรื่องของเด็กเหล่านี้บางคนให้คุณได้รู้ (ชื่อในเรื่องเป็นนามสมมุติ)

เพื่อนคนหนึ่งพาโจอี้มาที่โบสถ์เมื่อเขามีอายุประมาณ 11 ปี ละแวกบ้านของเขามีสภาพแวดล้อมที่รุนแรง และพ่อของเขาคือเจ้าของบาร์ เมื่อโจอี้อยากจะรับบัพติศมา พ่อแม่ของเขาไม่อนุญาตอยู่พักใหญ่ แต่ในที่สุดก็ยอมอนุญาต โจอี้ชอบโบสถ์และมาโบสถ์อย่างสัตย์ซื่อ ดิฉันยังจำถึงตอนที่เขาร้องเพลงในคณะนักร้องอย่างภาคภูมิใจในวันอาทิตย์หนึ่ง เขาดูมีความสุขมาก แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็หายไป ดิฉันไม่เคยรู้เลยว่าครอบครัวเขาย้ายไปหรือเกิดอะไรขึ้น ตอนนี โจี้น่าจะอายุอยู่ในช่วงสามสิบปี แต่ดิฉันไม่เคยลืมความกระตือรือร้นของเด็กชายที่รักโบสถ์ของเรา ดิฉันอธิษฐานไม่ว่าชีวิตของเขาจะไปในทางใด ขอให้พระเจ้าทรงนำเขากลับมายังประสพการณ์ที่เขาเคยมีเมื่อเป็นเด็ก ดิฉันอธิษฐานเพื่อเขา

ตายายมักจะนำไคล์ หลานชายของพวกเขามาโบสถ์ด้วย แม่ของไคล์เติบโตขึ้นมาในครอบครัวคริสเตียนแต่แต่งงานกับคนที่ไม่เชื่อ ตอนนี หลานชายมาโบสถ์ แม่ก็กลับมาหาพระเจ้า พ่อพยายามอย่างมากที่จะดึงดูความสนใจของลูกด้วยการวางแผนทำกิจกรรมพ่อ/ลูกในวันอาทิตย์ เมื่อแม่ป่วยและเสียชีวิตลง พ่อไม่ให้ลูกมาโบสถ์เลย แม่และตายายอธิษฐานเพื่อเขาเมื่อพวกเขามีชีวิตอยู่ แต่ตอนนี้ใครจะอธิษฐานเพื่อไคล์

หลายคนที่ดิฉันอธิษฐานเพื่อตอนนี้เป็นผู้ใหญ่แล้ว บางคนเป็นนักเรียนในชั้นเรียนเด็กกรวิศึกษาของดิฉัน บางคนเป็นลูกหลานของเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้ว หรือพ่อแม่อาจจะห่างไปจากพระเจ้า ซึ่งทำให้ลูกไม่มีอิทธิพลที่ดีตามน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิต แม่เมื่อพ่อแม่ยังคงเชื่อพระเจ้าและอธิษฐานเพื่อลูกอย่างสัตย์ซื่อ การอธิษฐานร่วมกันนั้นมีพลัง การอธิษฐานไม่เสียเปล่าเลย

เราจะอธิษฐานเพื่อลูกคนอื่นอย่างไร ก็แบบเดียวกับที่อธิษฐานเพื่อลูกตัวเอง จงอธิษฐานเพื่อความรอด การปกป้อง มิตรภาพของพวกเขา จงอธิษฐานเพื่อพวกเขาจะตัดสินใจอย่างชาญฉลาดในชีวิต จงอธิษฐานเพื่อที่เขาเชื่อสัตย์ ซื่อตรง บริสุทธิ์ จงอธิษฐาน เพราะการอธิษฐานสร้างความแตกต่างได้

"คำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทำให้เกิดผล" (ยากอบ 5:16)

หมายเหตุ: แมรี เลาดอร์มิลด์ อาศัยอยู่ในเมืองเฮเซลวูด รัฐมิสซูรี ชอบใช้เวลาร่วมกับเพื่อนและเดินเล่นบนถนนชนบท ถ้ามีร้านชาหรือร้านอาหารน่าสนใจระหว่างทาง ก็จะต้องไปอีก เธอเป็นนักเขียนประจำนิตยสาร *Reflections Magazine* และเว็บไซต์ *More to Life* (<https://www.moretolifetoday.net/>)

สารจากบรรณาธิการ



พระเจ้าทรงกระทำการที่ยิ่งใหญ่!

พระเจ้าทรงเปิดประตูมากมาย คุณสามารถอ่านจดหมายข่าวนี้ได้ในภาษาอังกฤษสำหรับ จีน เซค/สโลวัก ดัตช์ ฝรั่งเศส จอร์เจีย เยอรมัน กรีก ฮังการี อิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลี โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย รัสเซีย สเปน สวาฮีลี สวีเดน ดากาล็อก สิงหล ศรีลังกา ศรี และไทย


โปรดช่วยเราอธิษฐานขอให้มันักแปลมากขึ้นด้วย

หากต้องการรับจดหมายข่าวในภาษาใดภาษาหนึ่งข้างต้น โปรดเขียนอีเมลไปที่ LadiesPrayerInternational@aol.com

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มชื่อของคุณในรายชื่อผู้รับจดหมายข่าวของเรา!

[เยี่ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด "ถูกใจ" เพจของเรา!](#)



 Like us on Facebook

เชิญผู้นำทีมอธิษฐานทุกท่าน เยี่ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และกด "ถูกใจ" เพจของเรา! [Facebook Ladies Prayer International Link](#)

เชิญชวนให้สมาชิกกลุ่มสมัครรับจดหมายข่าวได้ฟรีที่: [Ladies Prayer International](#)

หรือส่งคำขอไปที่อีเมล: LadiesPrayerInternational@aol.com

ร่วมแบ่งปันข้อมูลนี้กับคริสตจักร เพื่อน ๆ และครอบครัวของคุณ ขอขอบคุณที่ร่วมรับใช้ในการอธิษฐาน และช่วยบอกเล่าเกี่ยวกับจดหมายข่าวและเพจ Facebook ของเรา!



เราคือใคร . . . ตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปด้วยสตรีจากทั่วโลก ซึ่งพบปะกันทุกวันจันทร์แรกของเดือนเพื่อร่วมกันอธิษฐานให้กับลูกหลานของตนเอง และเด็ก ๆ ในคริสตจักรและชุมชน

พันธกิจของเรา . . . เรามุ่งมั่นที่จะรักษาคนในยุคสมัยนี้ให้อยู่ในทางฝ่ายวิญญาณและเติบโตขึ้น และให้คนรุ่นก่อน ๆ ได้กลับมาอยู่ในทางฝ่ายวิญญาณ

เราต้องการ . . . หญิงผู้มุ่งมั่นที่จะร่วมกันอธิษฐานทุก ๆ วันจันทร์แรกของเดือน
เพื่อลูก ๆ หลาน ๆ เป็นพิเศษ

การอธิษฐานมุ่งเน้นที่ 3 ประการนี้ คือ...

- ความรอดของลูก ๆ หลาน ๆ (อิสยาห์ 49:25, สดุดี 144:12, อิสยาห์ 43:5-6)
- เด็ก ๆ จะมีความเชื่อเป็นของตนเองเมื่อถึงอายุที่เหมาะสม (1ยอห์น 2:25-28, ยากอบ 1:25)
- เด็ก ๆ จะมีส่วนในการรับใช้เพื่อการเก็บเกี่ยวขององค์พระผู้เป็นเจ้า (มัทธิว 9:38)